



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
เรื่อง ขยายวันปิดทำการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
ฉบับที่ ๕

ตามที่รัฐบาลกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันโรคและสุขภาพ สำหรับการแก้ไขปัญหาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ออกมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ ๕ การปฏิบัติงานที่บ้าน โดยขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง ชักซ้อมและเตรียมการให้เกิดการทำงานที่บ้าน เพื่อลดการเดินทางและลดการสัมผัสเชื้อโรคให้มากที่สุด โดยสำรวจงานที่ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติที่สถานที่ทำงาน ประกอบกับคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ๑๐/๒๕๖๓ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยให้ปิดสถานที่บริการ โรงแรมรพ. สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่ให้บริการอื่น ซึ่งรวมถึงสถานศึกษาทุกระดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการและการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวและให้สอดคล้องกับมาตรการและการเฝ้าระวัง ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยจึงขยายวันปิดทำการชั่วคราวตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ขยายวันปิดทำการชั่วคราวและแนวปฏิบัติการปฏิบัติงานในที่พำนัก (Work from Home) ของบุคลากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติการของบุคลากรโดยทั่วไป รูปแบบวันเวลาปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงาน การลงเวลาปฏิบัติราชการ แนวทางการกำกับติดตามงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในที่พำนัก ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ขยายวันปิดทำการชั่วคราวและแนวปฏิบัติการปฏิบัติงานในที่พำนัก (Work from Home) ของบุคลากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ ๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูเภา)  
อธิการบดี

๑/๑๒/๒๕๖๓